

หมู่ที่ 3 บ้านฉางข้าวน้อยเหนือ

เจ้ากาวิละได้แวงมาที่ป่าซาง ก่อนที่จะไปสร้างเมืองเชียงใหม่และได้สร้างป่าซางให้เป็นเมืองหน้าด่าน เพื่อรวบรวมพลเมือง ระหว่างที่อยู่ป่าซาง เจ้ากาวิละก็ให้ราษฎรพากันบุกเบิกที่ดินเป็นไร่นา ทำสวนเลี้ยงชีพและได้มีการสร้างฉางข้าวไว้เป็นที่เก็บข้าว แต่ที่ป่าซางเป็นที่ทำนบกของเจ้ากาวิละชั่วคราวจึงเป็นฉางข้าวน้อย ส่วนที่ในวังจะเป็นฉางข้าวเจ้าหลวง หมู่บ้านที่ตั่งใหม่นี้จึงมีชื่อเรียกว่า “ บ้านฉางข้าวน้อย ” ส่วนคำว่าเหนือเรียกจากน้ำแม่ทาที่ไหลล่องไปทางเหนือ จึงเรียกว่า “ บ้านฉางข้าวน้อยเหนือ ” มาจนทุกวันนี้

ลักษณะภูมิอากาศ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม สิ้นสุดเดือนพฤษภาคมและมีอากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม สิ้นสุดเดือนตุลาคม และมีฝนตกหนักในเดือนกันยายน

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ และจะมีอากาศหนาวสุดในช่วงเดือนธันวาคม

ประชากร หมู่ที่ 3 บ้านฉางข้าวน้อยเหนือ จำนวน 464 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 989 คน ชาย 470 คน หญิง 519 คน (ข้อมูลจากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าซาง ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562)

อาชีพ รายได้ส่วนใหญ่มาจากอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ทำสวน รองลงมาคือรับจ้างทั่วไป ทางด้านการเกษตรพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการทำเกษตร ได้แก่ ที่นา เกษตรกรนิยมทำนาข้าวปีละครั้ง ส่วนพืชสวนที่นิยมปลูกมาก คือ ลำไยและพืชล้มลุก

นอกจากรายได้ที่มาจากเกษตรแล้ว ชุมชนฉางข้าวน้อยเหนือยังมีการจัดตั้งโครงการต่าง ๆ เพื่อเป็นรายได้เสริมนอกเหนือจากการเกษตรอีกด้วย เช่น โครงการทำปุ๋ยอินทรีย์ จากวัสดุที่มีในท้องถิ่น เพื่อนำปุ๋ยมาใช้และจำหน่าย โครงการกลุ่มอาชีพ ผลิตผ้าฝ้ายสำเร็จรูปโดยนำผ้าฝ้ายทอ มาตัดเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปตามรูปแบบที่ตลาดต้องการ

ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ผลิตภัณฑ์ของชุมชน เป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่นำผ้าฝ้ายทอมือมาตัดเย็บตามรูปแบบที่ตลาดต้องการ โดยวางจำหน่ายที่ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมเทศบาลตำบลป่าซางและร้านจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปทั่วไปในตำบลป่าซาง

ศิลปะ วัฒนธรรม ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรมชุมชนฉางข้าวน้อยเหนือมีวัดฉางข้าวน้อยเหนือเป็นสถานที่ฝึกอบรมบรรดาเด็กนักเรียนที่สนใจใฝ่รู้ธรรมะของพระพุทธองค์ มีการอบรมศีลธรรมให้แก่ศรัทธาสาธุชน ส่วนราชการ นักเรียนนักศึกษา สมาชิกชมรมผู้สูงอายุอำเภอป่าซาง นอกจากนี้ทางวัดยังจัดสร้างห้องเก็บวัสดุครุภัณฑ์ ที่มีคุณค่าสำคัญ นับเป็นศิลปะโบราณวัตถุ เช่น พระพุทธรูปสำคัญของทางวัด ได้นำเก็บรักษาไว้ มีคณะกรรมการ ทำบัญชี ขึ้นทะเบียนบันทึกไว้เป็นกิจลักษณะ และอาราธนาออกมาให้ประชาชนได้สงน้ำในวันมหาสงกรานต์ของทุกปี

สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่ที่น่าสนใจของชุมชนฉางข้าวน้อยเหนือ คือ พระธาตุศรีจอมยองตั้งอยู่

ในบริเวณวัดฉางข้าวน้อยเหนือเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านและมีประเพณีสงน้ำพระธาตุในเดือนเมษายนของทุกปีการ **คมนาคม** ถนนสายหลัก คือ ถนนสายลำพูน – ลี้

ประเพณี งานประเพณีตามเทศกาล คือ งานประเพณีแห่เทียนพรรษา งานประเพณีสงกรานต์ และงานประเพณีสงน้ำพระธาตุศรีจอมยองของวัดฉางข้าวน้อยเหนือ

ทักษะฝีมือแรงงาน ชุมชนมีทักษะในการทอผ้าฝ้าย การตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผ้าฝ้ายทอมือ

ศักยภาพของชุมชน ชุมชนมีการรวมกลุ่มจัดตั้งโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีให้เกิดแก่หมู่คณะ เช่น โครงการกลุ่มอาชีพผลิตผ้าฝ้ายสำเร็จรูป โครงการทำปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น